

# TP CẦN THƠ

## Phát triển đồng bộ “tam nông”

Thứ ba, 18/08/2015

Tuyết Trinh - Mỹ Thanh

### **Bài 3: Phát huy hiệu quả "tam nông" với phong trào xây dựng nông thôn mới**

**Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao,... là những thành tựu quan trọng và dễ nhận thấy của TP Cần Thơ sau gần 5 năm phát triển "tam nông" gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Chặng đường dài, bèn bỉ phía trước vẫn chưa hết khó khăn, cần sự chung tay của các ngành các cấp để người nông dân ngày càng có cuộc sống sung túc cả về vật chất, tinh thần.**

#### **\*Khởi sắc NTM từ sự đồng thuận của nhân dân**

Tính đến tháng 6-2015, thành phố đạt 15,64 tiêu chí/xã xây dựng NTM so với bình quân cả nước là 10,82 tiêu chí/xã. TP Cần Thơ có 6 xã đạt 20/20 tiêu chí và được công nhận xã NTM; trong đó, mỗi huyện có ít nhất 1 xã NTM. Hiện thành phố không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí và có 5 tiêu chí đạt tỷ lệ 100%, gồm: quy hoạch, điện, hình thức tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ công và an toàn trật tự xã hội. Kết quả này góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn trên địa bàn thành phố. Bức tranh nông thôn đang dần hình thành rõ nét hơn và có những sự đổi thay đáng kể.



Lãnh đạo TP Cần Thơ trao Quyết định và Bằng chứng nhận xã nông thôn mới Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.

Huyện Thới Lai – địa phương có nhiều xã xây dựng NTM của thành phố, 12 xã. Đến nay, huyện đã công nhận xã Trường Xuân đạt chuẩn NTM và đang xây dựng xã Đông Bình để được công nhận vào tháng 9-2015. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, chia sẻ: Qua rà soát năm 2011, xã đạt số tiêu chí cao nhất là 7 tiêu chí và thấp nhất là 2 tiêu chí. Tuy nhiên, bằng các giải pháp cụ thể, sự hỗ trợ từ cấp trên và hơn hết là sự đồng thuận từ người dân, đến nay các xã trên địa bàn huyện đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Xây dựng NTM ở Thới Lai có 3 thành tựu nổi bật. Đó là: cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương. Cảnh quan môi trường ngày càng được người dân quan tâm cải thiện thông thoáng sạch đẹp. Nhiều hộ dân tham gia trồng hoa kiểng, làm hàng rào cây xanh, cột cờ, vệ sinh khu vực xung quanh nhà... Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục của địa phương phát triển cả về chất lẫn lượng. Các trường học được đầu tư xây dựng theo chuẩn quốc gia; trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học; cán bộ giáo viên được đào tạo chuẩn hóa từ đó nâng cao chất lượng dạy và học.

Huyện Phong Điền đã có 2 xã đạt chuẩn NTM và đang tiến hành xây dựng, công nhận thêm 3 xã NTM trong năm 2015. Trên cơ sở đó, Phong Điền phấn đấu tiến đến công nhận huyện NTM vào cuối năm 2015. Ông Trần Thái Nghiêm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, cho biết: Công tác xây dựng NTM của huyện được cả hệ thống chính trị quan tâm, tập trung thực hiện. Nhiều nơi, xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân ủng hộ. Những năm qua, nhờ nhân dân đồng thuận xây dựng NTM nên diện mạo nông thôn Phong Điền có nhiều đổi mới. Các tiêu chí NTM không ngừng được nâng chất, các tiêu chí chưa đạt được tập trung thực hiện hoàn thành theo kế hoạch. Những công trình hạ tầng như trường học,

trạm y tế, đường giao thông nông thôn được sửa chữa, xây mới giúp phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân. Huyện quan tâm phát triển thế mạnh đặc thù vườn cây ăn trái, phát triển vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từng bước hình thành những vùng chuyên canh, nhiều câu lạc bộ, hợp tác xã cây trồng...

Tháng 4-2015, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh vui mừng đón nhận danh hiệu xã NTM. Đây là xã thứ hai của huyện Vĩnh Thạnh và xã thứ 6 của thành phố được công nhận xã NTM. Tại buổi lễ công nhận, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, phấn khởi: Qua hơn 4 năm xây dựng NTM, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, chương trình đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan. Người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Từ đó trở thành phong trào tự nguyện hiến đất, vận kiến trúc, hoa màu, đóng góp công sức, tiền để làm đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng được đầu tư, sản xuất phát triển,... Vì vậy, bộ mặt xã Vĩnh Trinh từng bước đổi thay; đời sống người dân ngày càng sung túc. Đây là niềm tự hào của chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Trinh.

Thụ hưởng những thành quả từ công cuộc xây dựng NTM là người dân vùng nông thôn. Ông Nguyễn Hữu Lôi, ở ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, vui mừng bộc bạch: "Trước đây, người dân xã Trường Xuân chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn. Từ khi xây dựng NTM, có xã được đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ xây dựng điện, đường, trường học, trạm xá; các gia đình chính sách được quan tâm, chăm lo cuộc sống; người nghèo được quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Hình thành các tổ hợp tác sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn, HTX nông nghiệp... từng bước cải thiện được chất lượng sản phẩm, tăng năng suất và tăng thu nhập, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cuộc sống ngày một ổn định". Chú Nguyễn Văn Khánh ở ấp B1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Tôi rất tâm đắc chương trình xây dựng NTM, sống gần hết đời người tôi thấy đây là chương trình có ý nghĩa sâu sắc khi cả chính quyền và người dân cùng chung tay xây dựng quê nhà. Mấy năm nay, quê hương thay đổi đáng kể. Trường, lớp xây dựng khang trang, con em háo hức đến lớp; điện, nước sạch đến từng nhà. Xã xây dựng mới trạm y tế, vận động bà con mua bảo hiểm y tế. Không chỉ vậy, tình hình an ninh trật tự cũng tốt hơn, tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội giảm dần... Từ đó, bà con an tâm sinh sống và lao động sản xuất".

## **\* Phát huy tinh thần NTM**

Mục tiêu cuối cùng của chương trình xây dựng NTM nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây chính là đích đến cuối cùng của các địa phương. Trong các buổi làm việc với các địa phương về xây dựng NTM, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng luôn nhấn mạnh: Các địa phương phải lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo sự thành công của công cuộc xây dựng NTM. Các địa phương cần tiến hành rà soát từng tiêu chí, có kế hoạch xây dựng và nâng chất cụ thể. Phó Chủ tịch Đào Anh Dũng chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm gắn với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Tiếp tục vận động nhân dân tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp; thực hiện nếp sống văn hóa. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, giúp đỡ cơ sở, tháo gỡ khó khăn để nâng cao chất lượng NTM...

Những ngày này huyện Phong Điền đang trong giai đoạn chạy đua nước rút với các phần việc còn lại để về đích huyện NTM đầu tiên của thành phố. Trong năm 2016, huyện quyết tâm xây dựng hoàn thành 20 tiêu chí ở xã Nhơn Nghĩa và công nhận đạt 6/6 xã đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Năm 2015 và những năm tiếp theo, Phong Điền tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Trong đó, công tác tuyên truyền phải thực hiện theo chiều sâu, đi vào cụ thể, thực hiện từ huyện đến từng ấp. Xây dựng các tiêu chí tập trung vào chất lượng nhưng vẫn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các địa phương không vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua chất lượng các công trình. Xây dựng và nâng chất các tiêu chí ở địa phương phải có kế hoạch cụ thể phân công từng ngành, từng đơn vị từng tiêu chí. Nhằm khơi dậy sức dân, các xã tăng cường phát động phong trào thi đua xây dựng NTM phát huy sức mạnh toàn dân.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, việc thực hiện hoàn thành 20 tiêu chí NTM góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, huyện đề ra mục tiêu trong những năm tiếp theo tập trung huy động mọi nguồn lực và toàn dân xây dựng NTM. Huyện xây dựng lộ trình xây dựng NTM từng năm. Theo đó, năm 2015 sẽ công nhận xã Đông Bình đạt chuẩn NTM; năm 2016 công nhận thêm 1 xã NTM Thới Thạnh; năm 2017 và 2018, mỗi năm công nhận thêm 2 xã NTM; từ đó tiến đến công nhận huyện NTM. Trên cơ sở đó, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và có sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ để hỗ trợ các xã thực hiện các giải pháp hoàn thành các tiêu chí.

Xây dựng hoàn thành 20 tiêu chí NTM là sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của chính quyền và nhân dân. Do vậy, giữ vững thành quả và phát triển bền vững các tiêu chí là trách nhiệm không nhỏ. Ông Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai: Được công nhận xã NTM là vinh dự của chính quyền và nhân dân xã Trường Xuân. Điều này sẽ tạo thêm động lực cho Trường Xuân vững bước trên chặng đường những năm tiếp theo. Đảng bộ và nhân dân xã không thỏa mãn với thành tích đạt được, phấn đấu quyết liệt hơn nữa hoàn thiện cao hơn, vững chắc hơn các tiêu chí, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần người dân xã Trường Xuân ngày càng giàu đẹp hơn. Để làm được điều đó, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đoàn kết nhất trí, sáng tạo cùng nhau phấn đấu thực hiện xây dựng NTM. Đồng thời, có kế hoạch rõ ràng và giải pháp cụ thể từng năm nâng chất các tiêu chí đã đạt được.

Dự kiến đến cuối năm 2015, thành phố có 12 xã được công nhận xã NTM và 1 huyện NTM. Theo ghi nhận từ các địa phương, những thành tựu đạt được trong xây dựng NTM ở các xã đã hoàn thành là động lực để các địa phương không ngừng nỗ lực phấn đấu về đích. Do đó, các xã cần xã tranh thủ phát huy nội lực thực hiện những tiêu chí có khả năng thực hiện cùng với sự hỗ trợ từ cấp trên sẽ từng bước hoàn thành 20 tiêu chí...

\*\*\*

Xây dựng NTM là quá trình lâu dài và chắc chắn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, rất cần sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của người dân. Những kết quả bước đầu đạt được hôm nay, chính là kinh nghiệm để các địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể từ người dân, huy động mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc để sớm về đích và phát huy hiệu quả trong công cuộc xây dựng NTM phát triển "tam nông" bền vững.

*(Còn tiếp)*

**Bài cuối: Sẽ có những bút phá mới**